



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 14 เมษายน 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14231

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 15.50 Ad Value: 13,950

PRValue (x3): 41,850

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: กยท.จัดพิธีสักการะ-บวงสรวง



กยท.จัดพิธีสักการะ-บวงสรวง : การยางแห่งประเทศไทย กยท. จัดพิธีสักการะ-บวงสรวง รูปปั้นจำลองพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ที่นำมาประดิษฐาน ณ กยท. สำนักงานใหญ่เป็น ปีแรก เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการบิดาแห่งยางพาราไทย เนื่องในวันยางพาราแห่งชาติประจำปี 2563 มีนายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานและเป็น ผู้แทนกล่าวคำสวดในพิธีบวงสรวง พร้อมวางพวงมาลาพร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และลูกจ้าง กยท. บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 14 เมษายน 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15374

Col.Inch: 29.86 Ad Value: 32,846

หัวข้อข่าว: เกษตรกรตกหล่นยื่นรับเงินได้

หน้า: 6(ล่างขวา)

PRValue (x3): 98,538

ศิลปิน: ชาว-ดำ

เกษตรกรตกหล่นยื่นรับเงินได้

- ‘จุนทร’ ลังค้ำภายในเปิดสายด่วน
- เร่งจ่ายปลูกข้าวโพด-มันสำปะหลัง

นายจุนทร ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มันสำปะหลัง ครั้งที่ 1/2563 ว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เห็นชอบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก การประกันภัยพืชผลหรือการประกันภัยข้าวโพดจะช่วยให้ชาวไร่ข้าวโพดหากประสบภัย 7 ชนิด หรือประสบภัยจากโรคระบาดจะได้รับเงินชดเชยเพื่อช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย โดยรัฐบาลกับ ธ.ก.ส.จะร่วมมือกันในการจ่ายเบี้ยประกันแทนชาวไร่ข้าวโพดไร่ละ 160 บาท โดยรัฐบาลจะจ่ายให้ 96 บาท และ ธ.ก.ส.จะช่วยจ่ายให้ 64

บาท ถ้าชาวไร่ข้าวโพดผลผลิตเสียหายจากเหตุ 7 ชนิด จะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1,500 บาท แต่ถ้าเกิดจากโรคระบาดจะได้ 750 บาท วงเงิน 313 ล้านบาท เรื่องที่สองขยายระยะเวลานโยบายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพด จากวันที่ 1 มิถุนายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรกร 150,000 ราย ใช้งบประมาณ 670 ล้านบาท รับเงินส่วนต่างชดเชย กก.ละ 29 สตางค์ ที่ประชุมมันสำปะหลังยังเห็นชอบนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประกันรายได้ กก.ละ 2.50 บาท จ่ายเงินส่วนต่างรวม 12 งวด ที่ผ่านมาราคาหัวมันสดตกต่ำลงมากส่วนหนึ่งจากภัยแล้งทำให้เชื้อแป้งไม่ได้ตามเกณฑ์ เกษตรกรมีรายได้ต่ำลง ประกอบกับโควิดรัฐบาลจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเพิ่มมากขึ้น อีก 460 ล้านบาท

ต้องขอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยดูแลในงบประมาณส่วนนี้ต่อไป โดยจะขอให้ ธ.ก.ส.ได้จ่ายสำรองไปก่อนและรัฐบาลก็จะตั้งงบจ่ายชดเชยในปีถัดไป

นายจุนทรกล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่ได้ดำเนินการมาของรัฐบาล ทั้งข้าว มัน ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และข้าวโพด มีความคืบหน้าเป็นลำดับ เกษตรกรจำนวนมากได้รับเงินส่วนต่างไปโดยลำดับ แต่เชื่อว่ายังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งประสบปัญหาติดขัดไม่ได้รับเงินส่วนต่างจากนโยบายประกันรายได้ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องจากเกษตรกรที่เชื่อว่าตนเองมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนต่างจากนโยบายประกันรายได้ แต่ยังไม่ได้รับเงินผ่านหมายเลข 1569 โดยจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องนี้เป็นกรณีเฉพาะและตรวจแยกข้อมูลเพื่อส่งการไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดให้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 14 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15374

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8

Col.Inch: 103.62 Ad Value: 113,982

PRValue (x3): 341,946

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยัน'เอไอ'ไม่มั่วปมเกษตรกร คลังโต้ตัดสินคดี

ยัน'เอไอ'ไม่มั่วปมเกษตรกร คลังโต้ตัดสินคดี

เปิดทางอุทธรณ์รับ5พัน ล้นกู่ล้านล้านในประเทศ ถกแจก9ล.ครัวเรือนวันนี้

'อุตตม'นัดถกหารือตัวเลขแจกเงินเกษตรกรวันนี้ คลัง
เปิดให้ผู้ลงทะเบียนรับเงิน 5 พันบาท ไม่ผ่านเกณฑ์
ครั้งแรกกว่า 5 ล้านคนยื่นอุทธรณ์ ผอ.สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลังแจงว่า 'เอไอ'ไม่มั่ว (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

คลังโต้ตัดสินคดี

คลังเปิดยื่นอุทธรณ์5พันสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 13 เมษายน นายลวรณ แสงสนิท
โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีการเริ่มแจก
เงินเยียวยา 5 พันบาท ที่มีหลายคนลงทะเบียน
และโดนตัดสินคดีเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน ทั้ง
เป็นเกษตรกร นักศึกษา เจ้าของกิจการ แต่ผู้ลงทะเบียน
ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ว่า กระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบผู้ลงทะเบียน
รับเงินเยียวยา 5 พันบาทเสร็จภายใน
สัปดาห์นี้ ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 27 ล้านคน
มีขอยกเลิกกว่า 7 แสนคน หลังจากนั้นเปิดให้
กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดซึ่งมีตัวเลขกว่า 5 ล้าน
คนยื่นอุทธรณ์ ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดย
มีการเพิ่มปุ่มให้อุทธรณ์ได้ "ขณะนี้รับทราบข้อมูล
วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทั้งในกรณีระบุว่าไม่
เป็นเกษตรกรแล้วตัดทิ้ง รวมถึงกรณีถูกระบุว่าเป็น
ผู้ประกอบการ ขอให้เตรียมข้อมูลไว้ เพื่อประกอบการ
ยื่นอุทธรณ์" นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าว ว่า กรณีเกษตรกร แม่เจ้าตัว

บอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่ในการลงทะเบียน
ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าครอบครัวเป็นคนไปลงทะเบียน และจะ
ระบุรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว เช่นมีสมาชิก
ในครอบครัวกี่คน เป็นใครบ้าง และสมาชิกใน
ครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมมีกี่คนคือ
ใครบ้าง ซึ่งในการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่กระทรวงการคลังพิจารณานั้นช่วยเป็นรายครัว
เรือน ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าลูกอยู่ในอาชีพ
อิสระ แต่พอไปลงทะเบียนไว้ แต่ลูกอาจจะไม่ทราบ
กรณีนี้กำลังดูว่ามีทางออกในการช่วยเหลืออย่างไร
เช่น ไปเอาชื่อออกจากครอบครัวเกษตรกรได้หรือไม่
คงต้องหารือกับกระทรวงเกษตรฯ ก่อน

ยันเอไอไม่มั่วตัดสินคดีรับเงิน

นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับมัคคุเทศก์ เรียน
หนังสือแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น กระทรวงการ
คลังอิงฐานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้
กำลังพิจารณาว่ากรณีนักศึกษาเรียนภาคค่ำ หรือ
เสาร์-อาทิตย์ ทำงานเป็นหลัก และแบ่งเวลามา
เรียนนั้นจะช่วยเหลืออย่างไร ส่วนที่ระบุว่า
เป็นเจ้าของกิจการ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายสินค้า
ในตลาด แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะถูกระบุ
ว่าเป็นเจ้าของกิจการนั้น พบว่ากลุ่มนี้มีรายได้สูง
มากเกินร้านค้ารายย่อยทั่วไป และมีรายได้สูง

กว่าแรงงานปกติ ระบบจึงประเมินว่าเป็นเจ้าของ
กิจการ สามารถไปขอความช่วยเหลือด้านอื่น
เช่น ด้านภาษีกับกรมสรรพากร สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

(ซอฟต์แวร์) จากธนาคารทั่วไป อย่างไรก็ตาม หาก
มั่นใจว่าเป็นลูกจ้าง และร้านค้ารายย่อย ให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้

"ยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกระทรวง
การคลัง ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ได้มีอย่างแน่นอน
กระทรวงการคลังไม่ได้ไปกำหนดว่าใครจะเป็น
เกษตรกร เป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นนักศึกษา
เพื่อไม่ให้เงินเยียวยา แต่เป็นเพราะระบบตรวจสอบ
เจอในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น
ยืนยันว่าระบบที่วางไว้ไม่มีมาตรฐาน และพร้อม
เปิดให้กลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อุทธรณ์ผลการ
พิจารณา" นายลวรณกล่าว

จ่าย3วันอีก1ล้านคน-เร่งปิดจ๊อบ

นายลวรณกล่าวว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13
เมษายน กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้กลุ่มที่ผ่าน
เกณฑ์วันละกว่า 3 แสนคน ขณะนี้ตัวเลขการจ่าย
เงินถึงวันที่ 15 เมษายน คาดว่าใน 3 วันดังกล่าว
สูงกว่าระดับ 1 ล้านคน เมื่อรวมของเดิมที่ผ่าน
เกณฑ์และจ่ายไปแล้วกว่า 1.4 ล้านคน รวมเป็น
คนรับเงินในมาตรการ 2.4-2.5 ล้านคน ที่เหลือ
พยายามเร่งพิจารณาให้จบโดยเร็ว เพราะเข้าใจ
ว่าผู้ที่เดือดร้อนต้องการเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
"ขณะนี้กระทรวงการคลังพยายามเร่งตรวจสอบ
ผู้ลงทะเบียนให้จบ พยายามทำให้จบภายใน
สัปดาห์นี้ เพื่อจะได้เปิดอุทธรณ์สำหรับกลุ่มที่ไม่
ผ่านเกณฑ์สัปดาห์หน้า" นายลวรณกล่าว

ไม่ปิดกันอายุ18ปีรายได้เกินแสน

นายลวรณกล่าวถึงกรณีข้อเสนอการเมื่อ
เสนอให้เปลี่ยนเกณฑ์ลงทะเบียนอายุตั้งแต่ 18 ปี
รายได้เกิน 1 แสนบาทว่า ตามเกณฑ์ที่ลงทะเบียน
ในขณะนี้กำหนดอายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถลงทะเบียน
ได้ทุกรายได้ ดังนั้นรายได้จะเกิน 1 แสน
บาท หรือรายได้เกิน 1 ล้านบาท สามารถลงทะเบียน
ได้ กระทรวงการคลังไม่ได้ห้ามไว้ ซึ่งเท่า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 14 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15374

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8

Col.Inch: 103.62 Ad Value: 113,982

PRValue (x3): 341,946

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยัน'เอไอ'ไม่มั่วปมเกษตรกร คลังได้ตัดสิทธิ์

ที่จ่ายเงินเยียวยาไป มีแรงงานอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงรายได้เกินกว่า 1 แสนบาทอยู่ด้วย ดังนั้นกระทรวงการคลังคงไม่ปรับเกณฑ์อะไร เพราะขณะนี้การลงทะเบียนและการจ่ายเงินเยียวยาเริ่มไปแล้ว

หารือแจกเงินเกษตรกร14เม.ย.

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในวันที่ 14 เมษายน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นัดหารือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ถึงตัวเลขเกษตรกรที่จะรับเงินแจกจากรัฐบาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำเงินมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งต้องมาดูตัวเลขทั้งหมด เช่น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้มีจำนวนเท่าใด จากก่อนหน้ามีประเมินไว้ไม่เกิน 9 ล้านคน และต้องดูว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นต้องอัปเดต

เพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากที่ได้ตัวเลขเกษตรกรจะมากดูว่าควรให้เงินเท่าไร เพราะเงินที่จะใช้ได้อยู่ในวงเงิน 6 แสนล้านบาทเป็นเงินสำหรับเยียวยาและด้านสาธารณสุข ดังนั้นถ้าแจกเกษตรกรมากไปจะทำให้สัดส่วนเงินด้านอื่นลดลง เดิมทีเคยคิดว่าจะให้เท่ากับแรงงานอิสระคือไม่เกิน 15,000 บาท แต่ต้องมาดูกันอีกครั้ง

บุกคลังร้องไม่ผ่านเกณฑ์เยียวยา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลัง ว่าวันเดียวกัน กระทรวงการคลังได้ตั้งโต๊ะเพื่อรับใบคำร้องผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือประสบปัญหาในมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงิน 5 พันบาท ถือเป็นภารกิจตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากก่อนหน้านี้ประมาณ 2 สัปดาห์มีประชาชนทยอยมาที่กระทรวงการคลังเพื่อร้องเรียนเรื่องดังกล่าววันละประมาณ 100-200 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอาชีพรับจ้าง แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเกษตรกร โดยต้องการให้กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลใหม่ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบคำขอ พร้อมให้ระบุถึงความประสงค์ที่ต้องการร้องเรียน ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาอีกครั้ง สำหรับวันเดียวกันนี้ มีผู้เดินทางมาร้องเรียนประมาณ 200 คน

สบน.ลั่นกู้1ล้านล.ในประเทศ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า ในการกู้เงิน ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท เพื่อนำมาเยียวยาเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 นั้น คงต้องรอให้

พ.ร.ก.ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงสามารถเริ่มกู้เงินได้ ซึ่ง สบน.เตรียมพร้อมการกู้เงินไว้หลายแนวทาง ทั้งการกู้เงินในประเทศ และต่างประเทศ แต่จะเน้นแหล่งเงินกู้ในประเทศก่อน เช่น ออกพันธบัตรระยะสั้นจากนักลงทุน ออกพันธบัตรออมทรัพย์ให้ประชาชนช่วยซื้อ กู้เงินระยะสั้นกับแบงก์ต่างๆ นอกจากนี้ ในการกู้เงินเปิดช่องเรื่องกู้ต่างประเทศด้วย แต่คิดว่าไม่มากเพราะเน้นในประเทศก่อน

นางแพตริเซียกล่าวว่า การกู้เงินจะดูตามความต้องการใช้เงิน หน่วยงานต่างๆ ต้องเสนอโครงการเข้ามาให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อนำเสนอ ครม.ก่อนจึงจะกู้เงินได้ ซึ่งในการกู้เงินนั้น มีทั้งระยะสั้น กลาง และยาว แผนการกู้เงินจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ พ.ร.ก.ประกาศบังคับใช้แล้ว สามารถใช้ได้ทุกเครื่องมือ และปรับเปลี่ยนได้ตามตลาด และต้องดูว่าช่วงนั้นกู้แบบไหนถึงจะเหมาะสม ดังนั้นบอกชัดเจนไม่ได้และคงไม่เหมาะสมหาก สบน.จะพูดไปก่อน พ.ร.ก.จะออกมา ซึ่งการกู้เงินดูตามความต้องการใช้เงิน ไม่กู้มากองไว้ทั้ง 1 ล้านล้านบาท มีระยะเวลากู้เงินระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน คือจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่ง สบน.จะทยอยกู้จนครบวงเงิน หรือครบกับโครงการที่ต้องการใช้

ศักดิ์สยามให้นโยบายผู้ว่าการรฟท.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังนายนิรุฒ มณีพันธ์ ว่าที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คนใหม่ เข้าพบ ว่า หลักในการทำงานที่ให้นโยบายกับผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่คือ ให้ทำงานสานต่อโครงการที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ดำเนินการอยู่ตามเป้าหมายด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส รวมทั้งให้เร่งรัดการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงาน พนักงาน รฟท.แบบหลายทุกช่องทางให้เกิดประสิทธิภาพ ไร้ปัญหา หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ที่สำคัญการทำงานต้องอยู่บนพื้นฐานระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักสำคัญ

นายนิรุฒกล่าวว่า ขณะนี้ ครม.ได้มีมติแต่งตั้งตนให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือรอเซ็นสัญญา คาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้า โดยงานแรกคือจะขอพบพนักงาน รฟท. และสหภาพรฟท.ก่อน เพื่อทำความรู้จักกันและเข้าใจสิ่งที่จะเข้ามาทำงานร่วมด้วย โดยเป้าหมายแรกที่สำคัญคือ การเข้ามาดูแลปรับปรุงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่พนักงาน รฟท.ควรจะได้รับ เพื่อให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันรถไฟไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ และเป็นตัวจักรสำคัญในการหารายได้บริการการคมนาคมขนส่งคนทุกประเภททั่วประเทศ

นายนิรุฒกล่าวว่า นอกจากนั้น จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง พร้อมจัดสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงานเพิ่มขึ้น ในส่วนของการให้บริการในช่วงที่มีโควิด-19 แพร่ระบาด จะต้องจัดขบวนรถให้บริการเท่าที่จำเป็น จะไม่หยุดให้บริการ

เดินหน้าบิ๊กว่าโปรเจกต์-แผนฟื้นฟู

นายนิรุฒกล่าวว่า ส่วนการสานงานต่อในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ รฟท.ดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าทางคู่, รถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จะยังคงเดินหน้าสานต่องานเดิมที่มีให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม "ไม่ได้รู้สึกหนักใจกับปัญหาภาวะขาดทุน เนื่องจากเป้าหมายในการทำงานต้องการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว โดยขอเวลาศึกษารายละเอียดงานทั้งแผนฟื้นฟูเพื่อให้พ้นจากปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งหลังจากลงนามในสัญญาจ้างกลางเดือนเมษายนนี้ก็จะมีงานทันที" นายนิรุฒกล่าว

รายงานข่าวจาก รฟท.แจ้งว่า สำหรับโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินงาน แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ รถไฟฟ้าทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 โครงการ, รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา), โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงบางซื่อ-รังสิต และงานเดินรถ และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โครงการที่เตรียมเปิดประมูลและผลักดันให้ ครม.เห็นชอบ ได้แก่ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ช่วง คือ ช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต, ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา, ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช, ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง และบางซื่อ-หัวหมาก โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 โครงการ คือ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่ และช่วงบางไผ่-มุกดาหาร-นครพนม นอกจากนี้ ยังมีรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย, ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่, ช่วงขอนแก่น-หนองคาย, ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี, ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี, ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา, ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ป่าตองเบตง วงเงินรวมทั้งสิ้น 493,149 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า นายนิรุฒ เตรียมที่จะเข้าเซ็นสัญญาภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะเริ่มทำงานวันแรกในวันที่ 24 เมษายน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 14 เมษายน 2563

ปีที่: 70

ฉบับที่: 24265

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 55.51 Ad Value: 47,183.50 PRValue (x3): 141,550.50 ศิลป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: COVID-19 แพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ... จุดการค้าชายแดนและผ่านแดนไทยปี

COVID-19 แพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ... จุดการค้าชายแดนและผ่านแดนไทยปี 2563

๑ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

การส่งออกชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่าส่งออกที่ 132,985 ล้านบาท หดตัวถึงร้อยละ 8.6 (YoY) ซึ่งการส่งออกเริ่มหดตัวตั้งแต่เดือนมกราคมต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์จนมีมูลค่าลดลงเหลือ 66,352 ล้านบาท ต่ำสุดในรอบ 14 เดือน โดยมีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและน่าจะส่งผลจุดการค้าชายแดนไทยตลอดปีนี้ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังเป็นอีกปัจจัยใหม่ที่ทำให้ทางการจีนตรวจเข้มบริเวณพรมแดนจีนตอนใต้ ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถส่งสินค้าได้เหมือนปกติส่งผลให้การส่งออกสินค้าทางบกของไทยไปจีนหดตัวในช่วง 2 เดือนแรกของปีที่ร้อยละ 30.6รวมทั้งตลอดเส้นทางผ่านสินค้าก็หดตัวสูงกว่าตลาดอื่นไม่ว่าจะเป็นตลาด สปป.ลาว และเวียดนามหดตัวร้อยละ 22.3 และร้อยละ 48.0 ตามลำดับ ขณะที่บางตลาดมีดีมานด์เฉพาะจากบางสินค้าทำให้การส่งออกยังมีภาพค่อนข้างดีกว่าภาพรวม ประกอบด้วยตลาดกัมพูชารายตัวร้อยละ 14.9 และเมียนมาหดตัวร้อยละ 5.3 ซึ่งได้แรงหนุนจากการเติบโตของการส่งออกกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 41.0 และมาเลเซียหดตัวร้อยละ 3.2 ได้แรงส่งจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยางพาราที่ยังมีสัญญาณเติบโตต่อเนื่อง

การที่ COVID-19 กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเวลานี้ จะเห็นได้ว่าเพื่อนบ้านไทยต่างก็คุมเข้มในการขนส่งสินค้าและคนบริเวณชายแดน เช่นเดียวกับทางการไทยที่ประกาศมาตรการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของบริเวณชายแดนไทย แต่ไม่ห้ามการขนส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการดังกล่าวไม่กระทบต่อการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนและผ่านแดนของไทย แต่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะเป็นสาเหตุหลักที่จุดกำลังซื้อของคู่ค้าไทย ช้าเต็มการส่งออกที่อ่อนแรงจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่แล้ว ยิ่งทำให้ภาพการค้าชายแดนและผ่านแดนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 คงหดตัวค่อนข้างมาก หลังจากนั้นสถานการณ์จึงจะทยอยปรับตัวดีขึ้น

● ตลาดมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นตลาดที่ไทยส่งสินค้าสนับสนุนการผลิตสินค้าจำเป็นในภาวะวิกฤติ COVID-19 จึงมีสัญญาณดีกว่าตลาดอื่น แม้ว่ากำลังซื้อโดยรวมจะอ่อนแรงก็ตามซึ่งยางพาราเป็นสินค้าที่มีดีมานด์สูงอย่างมากเพื่อใช้ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ ท่อยาง หลอดยาง ถุงมือยางทางการแพทย์ อุปกรณ์แพทย์สนาม อีกทั้ง ในปัจจุบันมาเลเซียยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งผลิตและส่งออกถุงมือทางการแพทย์อันดับ 1 ของโลก และไทยก็ส่งยางพาราไปอยู่แล้วรวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วยการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ก็ทำให้ยอดความต้องการวัตถุดิบชิ้นกลางในการผลิตคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเช่นกัน อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า และไดโอด ซึ่งสินค้าเหล่านี้ไทยส่งไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นหลัก จึงน่าจะช่วยให้การส่งออกชายแดนไทยไปทั้งสองตลาดได้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังสิงคโปร์ที่เวลานี้ยังขยายตัวค่อนข้างดี

● ตลาดที่ไทยเน้นส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จะยังคงหดตัวจากผลของราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นแรงกดดันตลอดปี ทำให้การส่งออกชายแดนไปยังกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา หดตัวต่อเนื่องโดยไม่เพียงน้ำมันที่เป็นสินค้าหลัก ยังมีสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย รวมกันแล้วมีน้ำหนัก

ต่อมูลค่าการส่งออกครองสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของการส่งออกผ่านชายแดนไทยไปแต่ละประเทศ ก็ยิ่งจุดให้ตลาดเหล่านี้อ่อนแรงนอกจากนี้ การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นก็มีมูลค่าไม่สูงนักอีกทั้งต้องรอให้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในแต่ละประเทศคลี่คลาย จึงจะหนุนให้ความต้องการสินค้าเหล่านี้เร่งตัวกลับมาได้ในขณะที่กัมพูชามีดีมานด์ในสินค้าสุกรเร่งตัวสูงเพื่อชดเชยการผลิตในประเทศที่ประสบปัญหาโรคระบาดซึ่งน่าจะส่งผลบวกต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี จึงทำให้การส่งออกไปกัมพูชามีภาพที่ดีกว่าตลาดอื่นในกลุ่มนี้

● ตลาดที่ไทยเน้นส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคคงต้องรอการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศหลังจาก COVID-19 คลี่คลาย และคงต้องรอให้กำลังซื้อทั่วโลกให้ฟื้นกลับมาช่วยเป็นกำลังเสริม ซึ่งตลาดจีนคลี่คลายปัญหาไวรัสได้ก่อนใคร ทำให้สินค้ากลับมาขยายตัวได้จากการขนส่งสินค้าไทยไปจีนที่ทยอยกลับสู่ภาวะปกติ อาทิ ผลไม้สด ผลไม้แช่เย็น ลำไยสด ลำไยแห้ง เช่นเดียวกับเวียดนามถ้าหาก COVID-19 คลี่คลายมีส่วนทำให้การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคเกือบร้อยละ 70 ของการส่งสินค้าผ่านแดนทั้งหมดของไทยไปเวียดนามปรับตัวดีขึ้นจากปัจจุบันที่หดตัวรุนแรง อาทิ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลำไยแห้ง และผลไม้แช่เย็น แม้ว่าตลาดจีนที่เริ่มดีขึ้นจะมีส่วนช่วยผลักดันสินค้าเหล่านี้ที่ส่วนหนึ่งก็ส่งมายังจีนกลับมาดีขึ้นได้บางส่วน แต่จีนและเวียดนามต่างก็มีห่วงโซ่การผลิตที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดโลกอย่างมาก ทำให้สินค้าชิ้นกลางอย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและการสื่อสารคงต้องรอดตลาดโลกฟื้นจึงจะทำให้การส่งออกทางชายแดนของไทยไปทั้งสองประเทศฟื้นตัวเต็มที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 15 เมษายน 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15375

Col.Inch: 190.05 Ad Value: 209,055

หัวข้อข่าว: จ่อเปิดห้าง-เสริมสวย-ตัดผม

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8

PRValue (x3): 627,165

ศิลปิน: ชาว-ดำ

จ่อเปิดห้าง-เสริมสวย-ตัดผม

**เอกชนชง'ปลดล็อก'
เร่งช่วยธุรกิจ-ลูกจ้าง
คลังแจงปมคัดกรอง
เกษตรกรวีรรับ5พัน
เปิด5ล.รายอุดหนุน**
คลังให้ผู้ลงทะเบียน 5 พันบาท
ไม่ผ่านเกณฑ์ครั้งแรกกว่า 5 ล้าน
คนยื่นอุทธรณ์ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เปิดห้าง-เสริมสวย

คลังเปิดยื่นอุทธรณ์5พันล.ปิดห้าง

เมื่อวันที่ 13 เมษายน นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีการเริ่มแจกเงินเยียวยา 5 พันบาท ที่มีหลายคนที่ลงทะเบียน และโดนตัดสิทธิ์เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน ทั้งเป็นเกษตรกร นักศึกษา เจ้าของกิจการ แต่ผู้ลงทะเบียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงว่า กระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาทเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 27 ล้านคน มีชื่อยกเลิกกว่า 7 แสนคน หลังจากนั้นเปิดให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดซึ่งมีตัวเลขกว่า 5 ล้านคนยื่นอุทธรณ์ ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีการเพิ่มปุ่มให้อุทธรณ์ได้ "ขณะนี้รับทราบข้อมูลวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทั้งในกรณีระบุว่าไม่เป็นเกษตรกรแล้วตัดทิ้ง รวมถึงกรณีถูกระบุว่าเป็นผู้ประกอบการ ขอให้เตรียมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการยื่นอุทธรณ์" นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวว่า กรณีเกษตรกร แม้เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ไปลงทะเบียนไว้ แต่ในการลงทะเบียนดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าครอบครัวเป็นคนไปลงทะเบียน และจะระบุรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว เช่นมีสมาชิกในครอบครัวกี่คน เป็นใครบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้าง ซึ่งในการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

ที่กระทรวงการคลังพิจารณานั้นช่วยเป็นรายครัวเรือน ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าลูกอยู่ในอาชีพอิสระ แต่พอไปลงทะเบียนไว้ แต่ลูกอาจจะไม่ทราบกรณีนี้กำลังดูว่ามีทางออกในการช่วยเหลืออย่างไร เช่น ไปเอาชื่อออกจากครอบครัวเกษตรกรได้หรือไม่ คงต้องหารือกับกระทรวงเกษตรฯ ก่อน

ยื่นเอไอไม่มั่วตัดเกณฑ์รับเงิน

นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับมัคคุเทศก์ เรียนหนังสือแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น กระทรวงการคลังอิงฐานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้กำลังพิจารณาว่ากรณีนักศึกษาเรียนภาคค่ำ หรือเสาร์-อาทิตย์ ทำงานเป็นหลัก และแบ่งเวลามาเรียนนั้นจะช่วยเหลืออย่างไร ส่วนที่ระบุว่าป็นเจ้าของกิจการ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายสินค้าในตลาด แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะถูกระบุว่าเป็นเจ้าของกิจการนั้น พบว่ากลุ่มนี้มีรายได้สูงมากเกินร้านค้ารายย่อยทั่วไป และมีรายได้สูงกว่าแรงงานปกติ ระบบจึงประเมินว่าเป็นเจ้าของกิจการ สามารถไปขอความช่วยเหลือด้านอื่น เช่น ด้านภาษีกับกรมสรรพากร สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) จากธนาคารทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากมั่นใจว่าเป็นลูกจ้าง และร้านค้ารายย่อย ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้

"ยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ผ่านระบบเอไอนั้น ไม่ได้มั่วอย่างแน่นอน กระทรวงการคลังไม่ได้ไปกำหนดว่าใครจะเป็นเกษตรกร เป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นนักศึกษา เพื่อไม่ให้เงินเยียวยา แต่เป็นเพราะระบบตรวจสอบเงื่อนไขฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นยืนยันว่าระบบที่วางไว้นั้นมีมาตรฐาน และพร้อมเปิดให้กลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อุทธรณ์ผลการพิจารณา" นายลวรณกล่าว

จ่าย3วันอีก1ล้านคน-เร่งปิดจ๊อบ

นายลวรณกล่าวว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์วันละกว่า 3 แสนคน ขณะนี้ตัวเลขการจ่ายเงินถึงวันที่ 15 เมษายน คาดว่าใน 3 วันดังกล่าวสูงกว่าระดับ 1 ล้านคน เมื่อรวมของเดิมที่ผ่านเกณฑ์และจ่ายไปแล้วกว่า 1.4 ล้านคน รวมเป็นคนที่รับเงินในมาตรการ 2.4-2.5 ล้านคน ที่เหลือพยายามเร่งพิจารณาให้จบโดยเร็ว เพราะเข้าใจว่าผู้ที่เดือดร้อนต้องการเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน "ขณะนี้กระทรวงการคลังพยายามเร่งตรวจสอบผู้ลงทะเบียนให้จบ พยายามทำให้จบภายใน

สัปดาห์นี้ เพื่อจะได้เปิดอุทธรณ์สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์สัปดาห์หน้า" นายลวรณกล่าว

ไม่มีดักอายุ18ปีรายได้เกินแสน

นายลวรณกล่าวถึงกรณีข้อเสนอการเมืองเสนอให้เปลี่ยนเกณฑ์ลงทะเบียนอายุตั้งแต่ 18 ปี รายได้เกิน 1 แสนบาทว่า ตามเกณฑ์ที่ลงทะเบียนในขณะนั้นกำหนดอายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถลงทะเบียนได้ทุกรายได้ ดังนั้นรายได้เกิน 1 แสนบาท หรือรายได้เกิน 1 ล้านบาท สามารถลงทะเบียนได้ กระทรวงการคลังไม่ได้ห้ามไว้ ซึ่งเท่าที่จ่ายเงินเยียวยาไป มีแรงงานอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงรายได้เกินกว่า 1 แสนบาทอยู่ด้วย ดังนั้นกระทรวงการคลังคงไม่ปรับเกณฑ์อะไร เพราะขณะนี้การลงทะเบียนและการจ่ายเงินเยียวยาเริ่มไปแล้ว

หารือแจกเงินเกษตร14เม.ย.

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 เมษายน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ นัดหารือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ถึงตัวเลขเกษตรกรที่จะรับเงินแจกจากรัฐบาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำเงินมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งต้องมาดูตัวเลขทั้งหมด เช่น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้มีจำนวนเท่าใด จากก่อนหน้านี้ประเมินไว้ไม่เกิน 9 ล้านคน และต้องดูว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นต้องอัปเดตเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากที่ได้ตัวเลขเกษตรกรจะคาดว่าควรให้เงินเท่าไร เพราะเงินที่จะใช้ได้อยู่ในวงเงิน 6 แสนล้านบาทเป็นเงินสำหรับเยียวยาและด้านสาธารณสุข ดังนั้นถ้าแจกเกษตรกรมากไปจะทำให้สัดส่วนเงินด้านอื่นลดลง เดิมทีเคยคิดว่าจะให้เท่ากับแรงงานอิสระคือไม่เกิน 15,000 บาท แต่ต้องมาดูกันอีกครั้ง

สนบ.ลั่นกำ1ล้านล.ในประเทศ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สนบ.) กล่าวว่า ในการกู้เงิน ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท เพื่อนำมาเยียวยาเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 นั้น คงต้องรอให้ พ.ร.ก.ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงสามารถเริ่มกู้เงินได้ ซึ่ง สนบ.เตรียมพร้อมการกู้เงินไว้หลายแนวทาง ทั้งการกู้เงินในประเทศ และต่างประเทศ แต่จะเน้นแหล่งเงินกู้ในประเทศก่อน เช่น ออกพันธบัตรระดมเงินจากนักลงทุน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 15 เมษายน 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15375

Col.Inch: 190.05 Ad Value: 209,055

หัวข้อข่าว: จ่อเปิดห้าง-เสริมสววย-ตัดผม

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8

PRValue (x3): 627,165

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ออกพิมพ์ตรอมทรัพย์ให้ประชาชนช่วยซื้อ ทุ้เงินระยะสั้นกับเบงกต่างๆ นอกจากนี้ ในการกู้เงินเปิดช่องเรื่องกู้ต่างประเทศด้วย แต่คิดว่าไม่มากเพราะเน้นในประเทศก่อน

นางแพตริเซียกล่าวว่า การกู้เงินจะดูตามความต้องการใช้เงิน หน่วยงานต่างๆ ต้องเสนอโครงการเข้ามาให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อให้นำเสนอ ครม.ก่อนจึงจะกู้เงินได้ ซึ่งในการกู้เงินมีทั้งระยะสั้น กลาง และยาว แผนการกู้เงินจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ พ.ร.ก.ประกาศบังคับใช้แล้ว สามารถใช้ได้ทุกเครื่องมือ และปรับเปลี่ยนได้ตามตลาด และต้องดูว่าช่วงนั้นกับแบบไหนถึงจะเหมาะสม ดังนั้นบอกชัดเจนไม่ได้และคงไม่เหมาะสม สน.จะพูดไปก่อน พ.ร.ก.จะออกมาซึ่งการกู้เงินดูตามความต้องการใช้เงิน ไม่กู้มากองไว้ทั้ง 1 ล้านล้านบาท มีระยะเวลากู้เงินระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน คือจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่ง สน.จะทยอยกู้จนครบวงเงิน หรือครบกับโครงการที่ต้องการใช้

บุกคลังร้องไม่ผ่านเกณฑ์เยียวยา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลัง ว่า วันเดียวกัน กระทรวงการคลังได้ตั้งโต๊ะเพื่อรับใบคำร้องผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือประสบปัญหาในมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส

โควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงิน 5 พันบาท ถือเป็นการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากก่อนหน้าที่ผ่านมา 2 สัปดาห์มีประชาชนทยอยมาที่กระทรวงการคลังเพื่อร้องเรียนเรื่องดังกล่าววันละประมาณ 100-200 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอาชีพรับจ้าง แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ ซึ่งถูกรับว่าเป็นเกษตรกร โดยต้องการให้กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลใหม่ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบคำขอ พร้อมให้ระบุถึงความประสงค์ที่ต้องการร้องเรียน ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาอีกครั้ง สำหรับวันเดียวกันนี้ มีผู้เดินทางมาร้องเรียนประมาณ 200 คน

ตั้ง5ทีมที่ปรึกษาธุรกิจขงกรม.

ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมกับ สศช. เพื่อหาข้อเสนอแนะการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

นายทศพล ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดตั้ง

คณะทำงานขึ้นมา 5 ชุด เพื่อติดตามว่ามาตรการที่รัฐบาลดำเนินการออกมาในการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 ทั้ง 3 ระยะ ซึ่งจะออกมาเป็น พ.ร.ก.นั้น ภาคเอกชนและภาคธุรกิจเห็นว่ามีข้อติดขัดอย่างไรบ้าง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร รวมถึงหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงแล้วจะมีการปรับตัวอย่างไรต่อไป โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่ามีหลายเรื่องที่จะต้องลงรายละเอียดมากพอสมควร จึงแบ่งการทำงานออกมาเป็น 5 กลุ่ม โดยหลาย ๆ ธุรกิจมีการพูดถึงว่ายังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ได้ แบ่งเป็น 1.นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ดูแลส่วนของสินเชื่อเพื่อหาทางปลดล็อกให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงสินเชื่อ 2.นายภินันท์ สารสิน ประธานหอการค้า ดูแลด้านระบบขนส่งโลจิสติกส์รองรับภาคธุรกิจกลับมาเปิดกิจการได้ไม่มีสะดุด 3.นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดูแลภาคการเกษตร 4.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดูแลกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กลงและกลาง (เอสเอ็มอี) รวมถึงเอสเอ็มอีขนาดเล็กลงและกลาง (ไมโครเอสเอ็มอี) ที่มีมูลค่าธุรกิจไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถอยู่ได้ และจ้างงานต่อได้ และ 5.นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ดูแลด้านเทคโนโลยี โดยคณะทำงานทั้ง 5 ชุดจะสรุปข้อมูลภายในวันที่ 20 เมษายนนี้ และเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

'สุพันธุ์' ชงช่วยเอสเอ็มอีรอดด้าน

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ปัญหาที่เป็นห่วงมากในขณะนี้คือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมากยังไม่ได้รับการปล่อยสินเชื่อที่เพียงพอ เพราะมาตรการที่ออกมายังไม่สามารถบอกชัดเจนได้ว่าเอสเอ็มอีจะสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้หรือไม่ จึงมีการเสนอว่าต้องการให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันให้ 80% รวมถึงยังมีเรื่องการลดค่าไฟฟ้า 5% ที่ยังไม่ได้รับส่วนลดตามที่เสนอไป เรื่องประกันสังคมที่ผู้ประกอบการมีปัญหา เพราะรัฐลดให้ลูกจ้างจาก 5% เหลือ 1% แต่ลดให้ผู้ประกอบการเพียง 1% ซึ่งความจริงแล้วควรลดให้เหลือเท่ากัน รวมถึงการหักค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย โดยการช่วยเหลือแรงงานที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากจะไม่มียารได้เข้ามาแล้ว ยังต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างด้วย จึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในสัดส่วน 50% ของค่าจ้างขั้นต่ำ 15,000 บาท หรือให้รัฐช่วยจ่าย 7,500 บาทต่อเดือน ส่วนเอกชนเยียวยา 25% และสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ควรเน้นในสินค้าไทยมากขึ้น ซึ่งโครงการของรัฐต่างๆ ที่มีการ

จัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนการทำสัญญาและขั้นตอนการส่งมอบ ที่ไม่สามารถทำได้ทัน เพราะติดปัญหาโควิด-19 เป็นไปไม่ได้หรือไม่ที่จะพิจารณาให้สามารถเลื่อนสัญญาออกไปอีก 4 เดือน

“ส่วนที่เพิ่มเติมอีก เป็นส่วนของเอสเอ็มอี ที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่ ในการนำเอสเอ็มอีเข้าระบบ แต่ยกเว้นการจ่ายภาษีก่อน 2 ปี เพื่อให้เข้าระบบทันทีทั่วประเทศ เรื่องของการจัดงานและไอออนที่ดินทั้งหลาย สามารถที่จะลดค่าจัดงานไอออนที่ดินเหลือ 0.01% ได้หรือไม่ และการจ้างงานที่บางแห่งไม่เต็ม 8 ชั่วโมง จะสามารถจ้างงานได้ 4 ชั่วโมง และจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงแทนโดยไม่ผิดกฎหมายได้หรือไม่ รวมถึงมองว่าในเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ น่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในการขอใบอนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งมีหลายใบหลายขั้นตอนมากนั้น สามารถทำผ่านออนไลน์ได้หรือไม่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลง” นายสุพันธุ์กล่าว

ห่วงคนตกงานใน-นอกระบบทะลุ10ล.

นายภินันท์กล่าวว่า ระบบการขนส่งสินค้ามีความสำคัญมาก โดยรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าได้มากขึ้น และเกือบเข้าสู่สภาพที่สมบูรณ์แล้ว จึงคาดหวังว่าในอนาคตเรื่องแรงงานที่มีข้อเสนอแนะไป จะได้รับการช่วยเหลือให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ มีข้อเสนอต้องการให้รัฐเร่งเบิกจ่าย เพราะขณะนี้หลายโครงการที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้รัฐเร่งเบิกจ่าย เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น รวมถึงการลดหย่อนภาษี ที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่ หากเอกชนนำค่าใช้จ่ายในการป้องกันโควิด-19 อาทิ การซื้อน้ำยาทำความสะอาด แล้วสามารถนำมาหักภาษีได้ 3 เท่า ว่าเป็นความเป็นไปได้มากน้อยเท่าใด รวมถึงต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งจะมีปัญหาเรื่องวีซ่าหมดอายุ โดยรัฐบาลได้ต่อให้ถึงปลายเดือนเมษายนนี้ แต่เป็นไปไม่ได้หรือไม่ ที่จะต่ออายุวีซ่าให้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย รวมถึงมีใบอนุญาตในการทำงานด้วย โดยเบื้องต้นประเมินว่าจะมีตัวเลขคนตกงานทั้งในและนอกระบบประกันสังคมประมาณ 7 ล้านคน แต่หากปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อออกไป 2-3 เดือนจะมีคนตกงานประมาณ 10 ล้านคน

เร่งให้เปิดตัดผม-เสริมสววย-ห้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลได้พิจารณาผ่อนคลายนโยบายจะให้ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย และห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง โดยที่ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้มอบหมายให้กรมการที่มีนายภินันท์รับผิดชอบ ไปพิจารณาและนำกลับมาเสนอ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 15 เมษายน 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15375

Col.Inch: 190.05 Ad Value: 209,055

หัวข้อข่าว: จ่อเปิดห้าง-เสริมสวয়-ตัดผม

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8

PRValue (x3): 627,165

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 เมษายน

อีกสัปดาห์ได้ข้อสรุปปล่อยเงินกู้

นายปรีดีกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำค่อนข้างมาก ทำให้ต้องมาหารือว่าจะสามารถช่วยให้คนเหล่านั้นเข้าถึงแหล่งเงินกู้ทั้งหมดได้อย่างไร อาทิ ธนาคารออมสิน ที่มีวงเงินปล่อยออกมา 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งกำหนดให้รายละเอียดไม่เกินที่ผ่านมามาก เพื่อกระจายเม็ดเงินลงไปมากที่สุด โดยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 5 แสนล้านบาท ได้ผ่านมติ ครม.แล้ว แต่ยังไม่เห็นพร.ก.ที่ออกมาชัดเจน เข้าใจว่าภาคธุรกิจกำลังทำกฎเกณฑ์ต่างๆ อยู่ โดยต้องติดตามว่า พร.ก.จะกำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างไร แต่เท่าที่ทราบสามารถกู้ได้ประมาณ 20% ของจำนวนเงินที่ค้างอยู่ ณสิ้นปี 2562 ซึ่งมียอดวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท แต่ยังคงรอรายละเอียดอีกครั้ง โดยประเด็นที่ทำให้การทำงานล่าช้าไปบ้าง เพราะลูกค้ามีความต้องการจำนวนมาก ต้องพิจารณาถึงสินเชื่อ ในการติดตามหลักทรัพย์ค้ำประกัน และความสามารถในการชำระคืนในอนาคต โดยคาดว่าสัปดาห์ถัดไป จะสามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจน และช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น

นายศุภชัยกล่าวว่า จะศึกษาการจ้างงาน และการสร้างงาน ในโซลูชันใหม่ทั้งสตาร์ทอัพ และอีคอมเมิร์ซ ที่ทำได้ด้วยระบบดิจิทัล เป็นโซลูชันใหม่ขึ้นมา ส่วนสถานการณ์การจ้างงานขณะนี้ ไม่อยากให้เห็นตระหนก เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้น

‘ทีเอ็มบี’ ชี้มาตรการรัฐต่อลมศก.ได้

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือทีเอ็มบี อนาลิติกส์ เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิด-19 ของรัฐบาล โดยระบุว่า แพคเกจมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิดชุดใหญ่เม็ดเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท จะช่วยยืดเงินใช้จ่ายของลูกจ้างที่มีอายุจาก 2 เดือน เป็น 8 เดือน ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องหมุนเวียนอยู่ได้เพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 5 เดือน สามารถประคองการจ้างงานพร้อมจะฟื้นตัวได้เมื่อวิกฤตคลี่คลาย

ทีเอ็มบีได้ระบุใหม่ไลน์ ช่วงรับมือโควิด-19 เป็น 2 เฟส โดยเฟส 1 คือ “หยุดเชื่อเพื่อชาติ” เพื่อให้ความเสียหายไม่ยืดเยื้อ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้ พร.ก.ฉุกเฉินการประกาศเคอร์ฟิว และการล็อกดาวน์ของจังหวัดต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ลูกจ้าง แรงงานราว 9 ล้านคนที่ต้องสูญเสียรายได้ และภาคธุรกิจที่ต้องปิดกิจการชั่วคราว เกิดปัญหาด้านสภาพคล่องตามมา ประเมินว่าจะกินเวลาประมาณ 3 เดือน คือเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้ ส่วนเฟส 2 คือช่วง “ฟื้นตัวสู่ปกติ” ซึ่งเป็นช่วงหลังการแพร่ระบาด

โควิด-19 คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าเป็นช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มทยอยกลับมาฟื้นตัว

ทีเอ็มบีระบุว่า ช่วงหยุดเชื่อเพื่อชาติที่มีมาตรการเยียวยาของภาครัฐจะช่วยให้ระยะเวลาให้ลูกจ้างและธุรกิจประคองตัวอยู่รอด โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม สอดคล้องกับการสำรวจของ ทีเอ็มบี คัสโตเมอร์ อินไซต์ ในปี 2561 พบว่า 50% ของคนไทยที่มีอายุ 18-54 ปี หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น กรณีตกงานจะมีเงินเก็บสำหรับกรใช้จ่ายได้เฉลี่ย 2 เดือนเท่านั้น การมีมาตรการเยียวยาเร่งด่วนอัดฉีดเงินในเฟสนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยต่อเวลาออกไป ให้ลูกจ้างแรงงานราว 9 ล้านคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงนี้ได้ โดยมาตรการส่วนนี้คิดเป็นเม็ดเงินราว 2.7 แสนล้านบาท

เกิดเงินหมุนเวียน 1.88 แสนล้าน

ทีเอ็มบีระบุว่า หากนับการเพิ่มสภาพคล่องให้โดยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) วงเงินรายละไม่เกิน 1-5 หมื่นบาท บวกกับมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหลาย จะช่วยลดผลกระทบที่ลูกจ้างและแรงงานได้รับในขณะนี้ ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้น มาตรการเยียวยาทั้งการให้เงินและการให้สินเชื่อจะทำให้มีเงินหมุนเวียนกลับมาราว 1.88 แสนล้านบาท หรือช่วยหนุนให้โตขึ้นได้ 2.3% ของการบริโภคภาคเอกชน

ทีเอ็มบีระบุว่า มาตรการช่วยเติมสภาพคล่องโดยให้ซอฟต์โลนแก่ธุรกิจเอสเอ็ม ซึ่งรวมมาตรการสินเชื่อทั้ง 3 ระยะที่ออกมา วงเงินทั้งสิ้น 8 แสนล้านบาท คาดว่าจะช่วยยืดเวลาออกไปได้อีก 2 เดือน จากเฉลี่ยวงจรดำเนินธุรกิจอยู่ที่ 3 เดือน โดยธุรกิจบริการได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนั้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความจำเป็น หนูนกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วคือประมาณเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

ศักดิ์สยามให้นโยบายว่าที่ผู้ว่ารพท.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังนายนิรุฒ มณีพันธ์ ว่าที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คนใหม่ เข้าพบ ว่า หลักในการทำงานที่ให้นโยบายกับผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่คือ ให้ทำงานสานต่อโครงการที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ดำเนินการอยู่ ตามเป้าหมายด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส รวมทั้งให้เร่งรัดการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงาน พนักงาน รฟท.แบบหลายทุกข้อจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ ไร้ปัญหา หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ที่สำคัญการทำงานต้องอยู่บนพื้นฐานระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักสำคัญ

นายนิรุฒกล่าวว่า ขณะนี้ ครม.ได้มีมติแต่งตั้งตนให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือรอเซ็นสัญญา คาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้า โดยงานแรกคือจะขอพบพนักงาน รฟท. และสหภาพ รฟท.ก่อน เพื่อทำความรู้จักกันและเข้าใจสิ่งที่เข้ามาทำงานร่วมด้วย โดยเป้าหมายแรกที่สำคัญคือ การเข้ามาดูแลปรับปรุงสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่พนักงาน รฟท.ควรจะได้รับ เพื่อให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากพนักงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันรถไฟไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ และเป็นตัวจักรสำคัญในการหารายได้ บริหารการคมนาคมขนส่งคนทุกประเภท ทั่วประเทศ

นายนิรุฒกล่าวว่า นอกจากนั้น จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง พร้อมจัดสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงานเพิ่มขึ้น ในส่วนของ การให้บริการในช่วงที่มีโควิด-19 แพร่ระบาด จะต้องจัดขบวนรถให้บริการเท่าที่จำเป็น จะไม่หยุดให้บริการ

เดินทางบิ๊กรเจ็ท-แผนฟื้นฟู

นายนิรุฒกล่าวว่า ส่วนการสานงานต่อในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ รฟท.ดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่, รถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม จะยังคงเดินทางสานต่องานเดิมที่มีให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม “ไม่ได้รู้สึกหนักใจกับปัญหาภาวะขาดทุน เนื่องจากเป้าหมายในการทำงานต้องการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว โดยขอเวลาศึกษารายละเอียดงานทั้งแผนฟื้นฟูเพื่อให้พ้นจากปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งหลังจากลงนามในสัญญาจากกลางเดือนเมษายนนี้ก็จะเริ่มงานทันที” นายนิรุฒกล่าว

รายงานข่าวจาก รฟท.แจ้งว่า สำหรับโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินงาน แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 โครงการ, รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา), โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา, รถไฟชานเมืองสายสีแดง 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงบางซื่อ-รังสิต และงานเดินรถ และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โครงการที่เตรียมเปิดประมูลและผลักดันให้ ครม.เห็นชอบ ได้แก่ รถไฟชานเมืองสายสีแดง 4 ช่วง คือ ช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต, ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา, ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช, ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง และบางซื่อ-หัวหมาก โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 โครงการ คือ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และช่วงบางไผ่-มุกดาหาร-นครพนม นอกจากนี้ ยังมี รถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 7 โครงการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 15 เมษายน 2563

ปีที่: 43 **ฉบับที่:** 15375

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8

Col.Inch: 190.05 **Ad Value:** 209,055

PRValue (x3): 627,165

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จ่อเปิดห้าง-เสริมสวয়-ตัดผม

ได้แก่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย, ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่, ช่วงขอนแก่น-หนองคาย, ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี, ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี, ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา, ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ วงเงินรวมทั้งสิ้น 493,149 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า นายนิรุฒ ศรียมที่จะเข้าเซ็นสัญญาภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะเริ่มทำงานวันแรกในวันที่ 24 เมษายน

เจ้าสัวย่า'ซีพี'ไม่ปลดพนง.

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) แจ้งว่า นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีอีโอ เครือซีพี ได้ออกประกาศเรื่องนโยบายดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยตระหนักถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยและผลกระทบต่ออาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุก จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจของเครือให้มีความมั่นใจว่าองค์กรไม่ทอดทิ้งพนักงานในยามที่ต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 1.บริษัทในเครือทั้งหมดไม่มีนโยบายเลิกจ้างอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์นี้ 2.รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นอันเนื่องมาจากโควิด-19 ในส่วนที่เกินจากสวัสดิการรักษายาบาลตามปกติหรือประกันคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ที่บริษัทได้ทำเพิ่มเติมไว้ 3.มอบคูปองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่ม และ 4.พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนของบุตรธิดาแก่พนักงาน เช่น ให้อุปเงินฉุกเฉินระยะสั้น เป็นต้น โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป “ขอส่งกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และขอให้พนักงานรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและบริษัท โดยเคร่งครัด” นายศุภชัยกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: กีฬา/-

วันที่: พุธ 15 เมษายน 2563

ปีที่: 71 ฉบับที่: 22730

Col.Inch: 23.19 Ad Value: 25,509

หัวข้อข่าว: เกษตรยะลาขึ้นทะเบียนสาร

หน้า: 23(ซ้าย)

PRValue (x3): 76,527

ศิลปิน: ชาว-ดำ

เกษตรยะลาขึ้นทะเบียนสาร

● รักษาโรคใบยางพาราร่วง ●

จ.อ.เฉลิมพล ญานวิสุทธีสกุล เกษตร กำจัด โรคใบร่วงยางพารา ไปขึ้นทะเบียนสาร และสหกรณ์จังหวัดยะลา เผยว่า พร้อมนาย ชิวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช กับกรมวิชาการเกษตร สานติ พันธุ์มณี ผอ.การยางฯ จ.ยะลา น.ส. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา จริยา ไชยประสิทธิ์ หน.กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ มรก.ยะลา ได้ทดสอบร่วมกับหน่วยงาน และโครงการพิเศษ นำ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วว่า ผลผลิตจาก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ ธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อเกษตรกร ต้นยางพารา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรก. สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นวิธีง่ายๆ ยะลา เพื่อนำสารชีวภัณฑ์ที่คิดค้น ป้องกันและ และเกษตรกรทำด้วยตัวเองและมีต้นทุนต่ำ เน้นหนัก

การรักษาและป้องกันโรคใบร่วงของยางพารา ที่เริ่มต้นจากการศึกษาและวิจัยกลไกการเข้า ทำลายใบยางของเชื้อรา Pestalotiopsis ด้วยการนำสารชีวภัณฑ์ผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นดิน รอบต้นยาง หลังจากนั้น รากยางพาราจะดูดซึม สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดเชื้อก่อโรคจากภายในต้น และมีผลต่อการป้องกันต้นยางพาราด้วย สาร ชิวภัณฑ์จะทำงานในเชิงสร้างภูมิคุ้มกันต้านทาน ให้กับต้นยาง ทั้งยางที่ติดโรคและไม่ติดโรค ให้มีความแข็งแรงและต้านโรคได้หากมีการ แพร่ระบาดขึ้นมาอีก.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

songkhlathoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 13 เมษายน 2563 เวลา 08:19

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: “ถาวร”รับซื้อน้ำยาง13เมชานี้ เร็วกว่ากำหนด-ขอบคุณกยท.ช่วยเจรจามาเลยเปิดด่าน

ทุกเรื่อง ทุกเวลา @ทุกคน

SONGKHLA Today



หน้าแรก

ข่าววันนี้ ▾

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ/SMES

สังคม-การเมือง ▾

บล็อกนักเขียน ▾

งาน ▾

“ถาวร”รับซื้อน้ำยาง13เมชานี้ เร็วกว่ากำหนด-ขอบคุณกยท.ช่วยเจรจามาเลยเปิดด่าน



🕒 เมษายน 12, 2020 👤 lifestyle 📁 สงขลาบ้านเรา

f Facebook 286

🐦 Twitter

📞 Line

📊 Post Views: 236

นายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด อ.สะเดา จ.สงขลา และนายกสมาคมน้ำยางชั้นไทย เผยว่า จากเดิมบริษัทฯ ประกาศหยุดรับซื้อน้ำยางชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 -26 เมษายน 2563 (รวม 22 วัน) และจะเปิดรับซื้ออีกครั้งในวันที่ 27 เมษายน 2563

รหัสข่าว: I-I200413000885

หน้า: 1/4

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

songkhlathatoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 13 เมษายน 2563 เวลา 08:19

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: “ถาวร”รับซื้อน้ำยาง13เมษาฯนี้ เร็วกว่ากำหนด-ขอบคุณกยท.ช่วยเจรจามาเลยเปิดด่าน



“เหตุผลในการหยุดรับซื้อมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ๆ คือ 1. ปิดตามฤดูกาล เนื่องจากในช่วงนี้ปริมาณวัตถุดิบน้อยอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นช่วงยางผลัดใบ ซึ่งโรงงานน้ำยางชั้นส่วนใหญ่จะปิดรับซื้อในช่วงนี้เป็นปกติอยู่แล้ว 2. คนงานไม่ต้องมาทำรวมตัวกันทำงานกันจำนวนมาก ๆ ตอบสนองนโยบายรัฐ”

โดยกำหนดเปิดทำการรับซื้อตามปกติ ในวันที่ 27 เมษายน นั้น เป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยาง ซึ่งการเปิดกรีดยางประมาณปลายเดือนเมษายน ฉะนั้น ความต้องการน้ำยางยังมีอยู่ เนื่องจากขณะนี้มีความต้องการนำไปผลิตถุงมือ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

songkhlathoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 13 เมษายน 2563 เวลา 08:19

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: “ถาวร”รับซื้อน้ำยาง13เมชานี้ เร็วกว่ากำหนด-ขอบคุณกยท.ช่วยเจรจามาเลยเปิดด่าน



ล่าสุด ตนจะขยับเวลาเปิดรับซื้อเร็วขึ้นกว่าที่กำหนด 2 สัปดาห์ เปิดในวันที่ 13 เมษายนนี้ เพื่อให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลว่าหากเปิดกรีดเร็วจะไม่มีแหล่งรับซื้อน้ำยาง ประกอบกับการขนส่งมีแนวโน้มที่ดี การระบายยางน่าจะราบรื่นขึ้น

นายชัยพจน์ ย้ำว่า “บริษัทฯ ขอยืนยันยังมีสภาพคล่องมั่นคง ธุรกิจน้ำยางขยับยังไปได้ดี ยังไม่มีสะดุด ชาวสวนไม่ต้องเป็นกังวล”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

songkhlathatoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 13 เมษายน 2563 เวลา 08:19

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: “ถาวร”รับซื้อน้ำยาง13เมษา นี้ เร็วกว่ากำหนด-ขอบคุณกยท.ช่วยเจรจามาเลเซียเปิดด่าน



จากสถานการณ์โควิด-19 ในการส่งออกน้ำยางชั้นไปยังประเทศมาเลเซีย เกิดปัญหาเรื่องการปิดด่านปาดังเบซาร์ โดยกรณีดังกล่าวทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และผู้ใหญ่ได้มีการประสานงานในการเจรจา ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ฝ่ายด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 เมษายน 2563 เวลา 08:18

หัวข้อข่าว: หვნ้ฤดูกรีด พ.ค.น้ำยางล้น โรงงานจีนไม่เปิด

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

LINE TODAY

Top

โควิด 19

ดูดวง

ทั่วไป

บันเทิง

กีฬา

ไลฟ์สไตล์

More ▾

หვნ้ฤดูกรีด พ.ค.น้ำยางล้น โรงงานจีนไม่เปิด

Prachachat

เผยแพร่ 13 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น.

แก้ไข 13 เมษายน 2563 เวลา 16.44 น.

♥ 0

💬 0



รหัสข่าว: I-I200414001509

หน้า: 1/3

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 เมษายน 2563 เวลา 08:18

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: หัวหน้าชุดกรีด พ.ค.น้ำยางล้น โรงงานจีนไม่เปิด

ขาดสภาพคล่อง - ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนดีขึ้น แต่โรงงานแปรรูปยางหลายแห่งยังไม่เปิดดำเนินการ ส่งผลให้หลายบริษัท และลานรับซื้อน้ำยางต้องหยุดกิจการชั่วคราว เพราะสต็อกกลับ ขาดสภาพคล่อง

“ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา” ยักษ์ใหญ่ผู้นำยางสดเบอร์ 1 ของไทย หยุดรับซื้อน้ำยางสดชั่วคราว 5-26 เมษายน หลังโรงงานแปรรูปยางในจีนยังไม่เปิด ทำสต็อกกลับ ส่งผลกระทบสภาพคล่องทางการเงิน สวนทางตลาดมาเลเซียความต้องการพุ่ง นำไปแปรรูปเป็น “ถุงมือยาง”

นายกำปนาท วงศ์สุวรรณ ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางส่งออกรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์ยางพาราขณะนี้หลังจากที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ได้ทำการเปิดเมืองเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ทำให้ตลาดโลกซื้อขายยางพาราล่วงหน้าได้ขยับขึ้นเป็น 3.330-3,340 เหรียญต่อดัน โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 38 -39-40 บาท/กก. และราคาในประเทศจีนขยับขึ้นไปประมาณ 200-300 หยวน/ตัน แต่ตลาดซื้อขายจริงส่งออกจริงยังไม่ปรากฏ เพราะยังไม่มีการเปิดประเทศ ส่งผลให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางชั้นรายใหญ่ภายในประเทศไทย และลานรับซื้อน้ำยางสดในหลายพื้นที่ชะลอการรับซื้อน้ำยางสดชั่วคราว

เพราะโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางชั้นบางแห่งส่งออกไปประเทศจีน 80-90% ในขณะที่โรงงานแปรรูปยางในประเทศจีนยังปิดอยู่ จึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ส่งผลทำให้น้ำยางชั้นคงค้างในสต็อกปริมาณมาก บางแห่งไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในตลาดยางที่เกิดขึ้นจึงน่าวิตกว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีการเปิดหน้ากรีดยางพาราทั่วประเทศ หากจีนยังมีการปิดประเทศกันอยู่จะซื้อขายยางพารากันอย่างไร

“ตอนนี้หลายโรงงานมีออร์เดอร์เข้ามา แต่ส่งออกไม่ได้ ที่ส่งออกไปแล้วก็ได้รับเงินล่าช้าและไม่ได้รับเงิน ส่งผลต่อเงินทุนหมุนเวียนล่าช้า อีกทั้งโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้แรงงานมาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19”

นายกำปนาทกล่าวอีกว่า ขณะที่ประเทศมาเลเซีย ในฐานะผู้ผลิตถุงมือยางอันดับ 1 ของตลาดโลก มีความต้องการน้ำยางสดสูง เพื่อนำไปแปรรูปเป็นถุงมือยาง ตอนนี้มีหลายบริษัทจากภาคใต้ตอนล่างส่งน้ำยางสดผ่านทางด่านศุลกากรสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส , ด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา, ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เข้าไปในประเทศมาเลเซีย



แหล่งข่าวจากวงการยาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด ได้ประกาศเป็นทางการหยุดรับซื้อน้ำยางสดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน จนถึง 26 เมษายน 2563 สาเหตุจากปัจจัยทางการตลาด ทางสต็อกกลับเพราะไม่สามารถส่งออกไปประเทศจีนได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินที่จะจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา และกลุ่มการค้ารับซื้อน้ำยางสดในเครือข่าย

"ตอนนั้นนอกจากบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา ปิดรับซื้อยางชั่วคราวแล้ว จะต้องดูสถานการณ์วันต่อวัน และในขณะเดียวกัน ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องยางอยู่ โดยเฉพาะการส่งออกน้ำยางสดไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งต้องดูว่า ทางประเทศมาเลเซีย มีการตอบรับประการใด" แหล่งข่าวกล่าว

นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ ประธานกลุ่มน้ำยางสดบ้านพรุเดี่ยว อ.นาทวี จ.สงขลา เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ยางพารา ที่บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด ปิดรับซื้อน้ำยางสดลงชั่วคราว โดยภาพรวมจะไม่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางพารา เพราะยังมีอีกหลายบริษัท เช่น เซ้าท์แลนด์รีมเบอร์ จำกัด เป็นต้น ยังรับซื้ออยู่ และประจวบกับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเข้าสู่ฤดูยางพาราผลัดใบ และบางส่วนกำลังแตกใบอ่อน ได้หยุดกรีดยางพารากันเป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน ภาคใต้ฝั่งอันดามันเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเปิดหน้ากรีดยางพารากันแล้ว เช่น จ.สตูล ตรีัง ฯลฯ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ จ.สงขลา จ.พัทลุง ฯลฯ จะเปิดหน้ากรีดยางพารา ประมาณเดือน พฤษภาคม 2563 แต่ทั้งนี้ต้องพึ่งพาฝนตกอีกด้วย เพราะต้องการให้ยางพารามีความชุ่มชื้นได้ ปริมาณน้ำ ซึ่งปัจจุบันแห้งแล้ง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ขณะนี้ทั่วโลกมีความต้องการใช้ถุงมือยาง โดยเฉพาะถุงมือยางทางการแพทย์ ถือเป็นโอกาสดีชาวสวนยาง ขณะเดียวกันประเทศไทยจะต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยรัฐบาลควรส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังขาดเทคโนโลยีในการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพราะโรคโควิด-19 ยังไม่จบในเวลานี้

"ตอนนี้ยางแห้ง ยางรมควันไม่มีความหวัง เพราะโรงงานอุตสาหกรรมผลิตล้อยางหยุดหมด แถมยังกระชากราคาขายด้วย แต่จะเป็นโอกาสต่อชาวสวนยางพารา เพราะตลาดมีความต้องการน้ำยางสดขึ้นมา ขณะเดียวกันในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า จะเกิดวิกฤตอาหารไปทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐ และยุโรป ไทยจะต้องแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส รัฐบาลควรส่งเสริมชาวสวนให้ปลูกพืชที่เป็นอาหาร ทำประมง ปลูกสัตว์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ชมในสวนยางพารา สวนผลไม้ ที่ว่าง ฯลฯ โดยกรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้ออกแบบร่วมกับประชาชนตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละแห่ง จะทำให้คนว่างงานที่กลับไปบ้านจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 มีงานทำ โดยใช้ศาสตร์พระราชา ร.9 นำหน้า"

ดูข่าวฉบับ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 เมษายน 2563 เวลา 08:18

หัวข้อข่าว: หวังฤดูกรี๊ด พ.ค.น้ำยางล้น โรงงานจีนไม่เปิด

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก หุ่น-การเงิน ▾ อสังหาฯ เศรษฐกิจ ▾ การตลาด การเมือง ต่างประเทศ ในประเทศ นอเดอรั้ง ▾

เศรษฐกิจภูมิภาค

หวังฤดูกรี๊ด พ.ค.น้ำยางล้น โรงงานจีนไม่เปิด

วันที่ 13 เมษายน 2563 - 18:00 น.

f Facebook

Twitter

LINE



รหัสข่าว: I-I200414001510

หน้า: 1/4



ขาดสภาพคล่อง - ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนดีขึ้น แต่โรงงานแปรรูปยางหลายแห่งยังไม่เปิดดำเนินการ ส่งผลให้หลายบริษัท และลานรับซื้อน้ำยางต้องหยุดกิจการชั่วคราว เพราะสต็อกล้น ขาดสภาพคล่อง

“ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา” ยักษ์ใหญ่น้ำยางสดเบอร์ 1 ของไทย หยุดรับซื้อน้ำยางสดชั่วคราว 5-26 เมษายน หลังโรงงานแปรรูปยางในจีนยังไม่เปิด ทำสต็อกล้นส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน สวนทางตลาดมาเลเซียความต้องการพุ่ง นำไปแปรรูปเป็น “ถุงมือยาง”

นายกำปนาท วงศ์สุวรรณ ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางส่งออกรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์ยางพาราขณะนี้หลังจากที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ได้ทำการเปิดเมืองเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ทำให้ตลาดโลกซื้อขายยางพาราล่วงหน้าได้ขยับขึ้นเป็น 3.330-3,340 เหรียญต่อดัน โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 38 -39-40 บาท/กก. และราคาในประเทศจีนขยับขึ้นไปประมาณ 200-300 หยวน/ตัน แต่ตลาดซื้อขายจริงส่งออกจริงยังไม่ปรากฏ เพราะยังไม่มีการเปิดประเทศ ส่งผลให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางชั้นรายใหญ่ภายในประเทศไทย และลานรับซื้อน้ำยางสดในหลายพื้นที่ชะลอการรับซื้อน้ำยางสดชั่วคราว

เพราะโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางชั้นบางแห่งส่งออกไปประเทศจีน 80-90% ในขณะที่โรงงานแปรรูปยางในประเทศจีนยังปิดอยู่ จึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ส่งผลทำให้น้ำยางชั้นคงค้างในสต็อกปริมาณมาก บางแห่งไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในตลาดยางที่เกิดขึ้นจึงน่าวิตกว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีการเปิดหน้ากรีดยางพาราทั่วประเทศ หากจีนยังมีการปิดประเทศกันอยู่จะซื้อขายยางพารากันอย่างไร



“ตอนนี้หลายโรงงานมีออร์เดอร์เข้ามา แต่ส่งออกไม่ได้ ที่ส่งออกไปแล้วก็ได้รับเงินล่าช้า และไม่ได้รับเงิน ส่งผลต่อเงินทุนหมุนเวียนล่าช้า อีกทั้งโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้แรงงานมาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19”

นายกัมปนาทกล่าวอีกว่า ขณะที่ประเทศมาเลเซีย ในฐานะผู้ผลิตยางมืออันดับ 1 ของตลาดโลก มีความต้องการน้ำยางสดสูง เพื่อนำไปแปรรูปเป็นยางมือยาง ตอนนี้มีหลายบริษัทจากภาคใต้ตอนล่างส่งน้ำยางสดผ่านทางด่านศุลกากรสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส , ด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา, ด่านสะเดา และด่านป่าดงเบขาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เข้าไปในประเทศมาเลเซีย

แหล่งข่าวจากวงการยาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด ได้ประกาศเป็นทางการหยุดรับซื้อน้ำยางสดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน จนถึง 26 เมษายน 2563 สาเหตุจากปัจจัยทางด้านการตลาด ทางสต็อกล้นเพราะไม่สามารถส่งออกออกไปประเทศจีนได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินที่จะจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา และกลุ่มการค้ารับซื้อน้ำยางสดในเครือข่าย

“ตอนนี้นอกจากบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา ปิดรับซื้อยางชั่วคราวแล้ว จะต้องดูสถานการณ์วันต่อวัน และในขณะเดียวกัน ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องยางอยู่ โดยเฉพาะการส่งออกน้ำยางสดไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งต้องดูว่า ทางประเทศมาเลเซีย มีการตอบรับประการใด” แหล่งข่าวกล่าว

นายสมพงศ์ ราชสุวรรณ ประธานกลุ่มน้ำยางสดบ้านพรุเดี่ยว อ.นาทวี จ.สงขลา เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ยางพารา ที่บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด ปิดรับซื้อน้ำยางสดลงชั่วคราว โดยภาพรวมจะไม่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางพารา เพราะยังมีอีกหลายบริษัท เช่น เซ้าท์แลนด์รีเบอรั จำกัด เป็นต้น ยังรับซื้ออยู่ และประจวบกับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเข้าสู่ฤดูยางพาราผลัดใบ และบางส่วนกำลังแตกใบอ่อน ได้หยุดกรีดยางพารากันเป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน ภาคใต้ฝั่งอันดามันเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเปิดหน้ากรีดยางพารากันแล้ว เช่น จ.สตูล ตรัง ฯลฯ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ จ.สงขลา จ.พัทลุง ฯลฯ จะเปิดหน้ากรีดยางพารา ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 แต่ทั้งนี้ต้องพึ่งพาฝนตกอีกด้วย เพราะต้องการให้ยางพารามีความชุ่มชื้นได้ปริมาณน้ำ ซึ่งปัจจุบันแห้งแล้ง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 14 เมษายน 2563 เวลา 08:18

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: [หัวหน้าฤตกริต พ.ค.น้ำยาล้าง โรงงานเงินไม่เปิด](#)

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ขณะนี้ทั่วโลกมีความต้องการใช้ถุงมือยาง โดยเฉพาะถุงมือยางทางการแพทย์ ถือเป็นโอกาสดีชาวสวนยาง ขณะเดียวกันประเทศไทยจะต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยรัฐบาลควรส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังขาดเทคโนโลยีในการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาล เพราะโรคโควิด-19 ยังไม่จบในเวลานี้

“ตอนนี้ยางแท่ง ยางรมควันไม่มีความหวัง เพราะโรงงานอุตสาหกรรมผลิตล้อยางหยุดหมด แคมยังกระชากราคาอย่างด่วย แต่จะเป็นโอกาสต่อชาวสวนยางพารา เพราะตลาดมีความต้องการน้ำยางสดขึ้นมา ขณะเดียวกันในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า จะเกิดวิกฤตอาหารไปทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐ และยุโรป ไทยจะต้องแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส รัฐบาลควรส่งเสริมชาวสวนให้ปลูกพืชที่เป็นอาหาร ทำประมง ปศุสัตว์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น แซมในสวนยางพารา สวนผลไม้ ที่ว่าง ฯลฯ โดยกรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้ออกแบบร่วมกับประชาชนตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละแห่ง จะทำให้คนว่างงานที่กลับไปบ้านจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 มีงานทำ โดยใช้ศาสตร์พระราชา ร.9 นำหน้า”